
10 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

 
Always Exceed Expectations 

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2567 
 

วัน เวลำ และสถำนท่ีประชุม  

 ประชุมเม่ือวันจันทร์ท่ี   22 เมษายน 2567  เวลา 10.00 น.   โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     

(E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 349 อาคารเอสเจอินฟนิิท 

วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เร่ิมกำรประชุม นางสาวลัลน์นลิน ยงค์สุขพิธา เลขานุการบริษัท แถลงจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมและจ านวนหุ้นใน

การเปิดประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม รวมจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ 

 ประเภท 

 

ราย จ านวน จ านวน 

หุ้น ร้อยละ หุ้น ร้อยละ หุ้น ร้อยละ 

มาด้วยตนเอง 17 33,132,884 7.51 - - - - 

รับมอบฉันทะ 16 229,258,892 51.93 - - - - 

รวม 33 262,391,776 59.44 179,061,779 40.56 441,453,555 100.00 

หมายเหตุ  จ านวนคนท่ีเข้าร่วมประชุม 33 คน 

 ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจ านวนมากกว่า 25 คน และนับจ านวนหุ้นได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้จ านวน 441,453,555 หุ้นของบริษัท และถือว่าครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทแล้ว จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

 นายศิริศักด์ิ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยการ

ประชุมในวันน้ี เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดย

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นระบบท่ีผ่านมาตรฐานของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    

พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 2565 เพ่ือปรับปรุงการจัด การ

ประชุมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการใช้

งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมท้ังระบุช่องทางการติดต่อ

สอบถาม ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 พร้อมกล่าวแนะน ากรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1.  นายศิริศักด์ิ   ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ 

2.  นายคิโยทากะ  นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.  นายศิริวัฒน์   วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  นายธนกร    ชาล ี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความย่ังยืน 

5. นายอนันต์ ล้ีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      

6.  นายสุชาติ    ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  ศ.ดร.อุทัย    ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความย่ังยืน 
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8.  รศ.ดร.กมเลศน์   สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความย่ังยืน 

9.  ดร.ชาญ   ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความย่ังยืน 

10. นายมาซาคาซึ  คาวามูระ กรรมการ  

 ท้ังน้ีบริษัทฯ มีจ านวนกรรมการท้ังสิ้น 10 คน ซ่ึงเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100.00 ต่อจากน้ันประธานกล่าวแนะน าผู้เข้าร่วมการประชุมในคร้ังน้ี 

ผู้ท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1.  นายพิชญ์    มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 

2.  นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด  

3.  นางสาวพรพรรณ  ฉัตรอนันทเวช   ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด  

4.  นางสาวหทยา  วรรณเกษมสุข ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด  

ท าหน้าท่ีเป็นผู้สังเกตการณ์ และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นท่ีมีต่อเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  

 นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ท าหน้าท่ีตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุม เพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่า การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไป

ตามกฎหมายและกฎของหน่วยงานก ากับดูแล รวมท้ังเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการ

นับองค์ประชุม การลงคะแนน/การนับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระการประชุม ท้ังน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม  

  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวลัลน์นลิน ยงค์สุขพิธา เลขานุการบริษัท  ซ่ึง

ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม และมอบให้เป็นผู้ช้ีแจงการปรับปรุงการน าส่งเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการ

ประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบโดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

▪ กำรปรับปรุงน ำส่งเอกสำรเชิญประชุม 

  ส าหรับเอกสารเชิญประชุมในคร้ังน้ี บริษัทยังคงให้ความร่วมมือ ด้วยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการ

เข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกท่ีทุกเวลา  อีกท้ังเป็นการลด

ต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทและช่วยลดกระดาษเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงด าเนินการ

ปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็นแบบมี QR Code ประกอบด้วยเอกสารส าคัญ ดังน้ี 

แผ่นท่ี 1  เป็นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีรายละเอียดวัน เดือน ปี ท่ีประชุม, จ านวนหุ้น และค าอธิบายในการศึกษา

ข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการ

ขอรับเอกสารประกอบการประชุม   

แผ่นท่ี 2  เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ   

แผ่นท่ี 3 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (กรณี Custodian) 

ท้ังน้ีท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบรายงานการประชุม ประจ าปี 2567 ผ่านการสแกน QR Code 

หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th 

▪ ระเบียบกำรประชุม และหลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนน 

1) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  

1.1 เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคัญ สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 รวมถึงข้อก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัท เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น

กรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งค าถามส าหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน   โดยก าหนดให้

น าเสนอในระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2566 ท่ีผ่านมา ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งค าถามส าหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัท

แต่อย่างใด 
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1.2 เผยแพร่เอกสารส าหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2567 ซ่ึงเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 28 วัน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ ซ่ึงสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือเชิญ

ประชุมฉบับเต็ม แบบ 56-1 One Report และรายงานความย่ังยืน ผ่าน QR Code หรือผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th 

1.3 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record date  เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 15 มีนาคม 2567 ท่ีผ่านมา 

1.4 เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   คร้ังท่ี 

7/2566 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2566 จึงมีมติให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM 

แบบ 100% โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

หรือบุคคลอื่น พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ WebEx  รวมถึง

เปิดโอกาสให้ระหว่างการประชุม สามารถจัดส่งค าถามถึงกรรมการแบบ Real time ได้ในวันประชุม 

อันเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2) ระเบียบกำรประชุม 

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์ม

ลงทะเบียน  และผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โปรดกรอก

หนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน ส่งส าเนาผ่านอีเมล พร้อมส่งค าถามส าหรับการ

ประชุมเป็นการล่วงหน้า  เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนย่ิงข้ึน  ภายในวันท่ี 19 

เมษายน 2567  ถึงแผนกเลขานุการบริษัท secretary@mfec.co.th เม่ือบริษัทได้รับเอกสารยืนยัน

การเข้าร่วมประชุม  เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และจัดส่ง

ลิงก์เข้าประชุม พร้อมท้ังคู่มือการลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบ WebEx หรือดาวน์โหลดคู่มือการ

ลงทะเบียนและใช้งาน WebEx ได้ท่ี ir.mfec.co.th 

2.2 เม่ือท่านผู้ถือหุ้นได้รับอีเมลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ WebEx แล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะ

สามารถรับชม-รับฟงัการประชุม และส่งค าถามหรือประเด็นข้อสงสัยเพ่ิมเติมในแต่ละวาระการประชุม

ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A และการเปิดไมค์ถามในท่ีประชุม 

2.3 ในการประชุม จะพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลใน

แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนลงมติส าหรับวาระน้ันๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์

ค าถามในช่อง Q&A หรือกดสัญลักษณ์ยกมือ เพ่ือแสดงความประสงค์ท่ีจะถามค าถามด้วยการ

เปิดไมค์ถามในท่ีประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามซ่ึงไม่ตรงกับวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ใน

ขณะน้ันโปรดรอสอบถามเพ่ิมเติมในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน 

2.4 ประธานฯ จะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมว่า  “มีผู้ถือหุ้น

ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น  หรืองดออกเสียง”  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็น

ด้วย  หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง  กรุณาพิมพ์ช่ือ-นามสกุล  จ านวนหุ้น แสดง

ความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว 

 ท้ังน้ีส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามีมติให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระ

น้ันๆ   

2.5 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่

สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 
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3) กำรประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวำระ   

3.1 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง และผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า  

ดังน้ันในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม   

3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย   

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจ านวนเท่าใด  ให้ผู้เข้าประชุมทราบ    

3.3 การประชุมวันน้ีจะถือมติคะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เป็นดังน้ี  

วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก 

ยกเว้น วาระท่ี 6 เร่ืองก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 2  ซ่ึงเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ ซ่ึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 4) จัดท ำรำยงำนกำรประชุม – บริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวีดีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม 

 5) บริษัทมีกำรบันทึกภำพกำรประชุมในลักษณะส่ือวิดีทัศน์ – เน่ืองจากการประชุมเป็นระบบออนไลน์ จึงขอ

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และจะเผยแพร่วีดีโอการจัดการ

ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ 

 เม่ือเลขานุการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมดังต่อไปน้ี 

วำระท่ี 1.   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 

ประธานท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดท าและน าส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2566 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2566 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ  โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าว

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้เผยแพร่

รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในคร้ังน้ี 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว  

ประธานท่ีประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

หรือไม่ พร้อมท้ังเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ตามท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  

 เม่ือไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม  จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ    

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2566 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,391,776 100.00 

2.ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 

วำระท่ี 2.  คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2566 

ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตาม

รายละเอียดในรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ

รายงานความย่ังยืน ประจ าปี 2566 ซ่ึงได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนประชุมผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทและส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code     

และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566  ท่ีผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ซักถาม 

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ได้กล่าวสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2566 ให้ท่ีประชุมทราบ สรุปได้ดังน้ี 

1. MFEC Business Performance Results FY2023 ผลการด าเนินงานในปี 2566 บริษัท

สามารถบริหารจัดการโดยรวมได้มีประสิทธิภาพ  และผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ

ด าเนินกิจการท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี 

➢ รายได้ของกลุ่มบริษัท มีรายได้รวม 6,738.9 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิส าหรับปี 

681.05 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปี 2565 และปี 2566 

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท เพ่ิมข้ึน 892.1 ล้านบาท คิดเป็น +15.3% ก าไรสุทธิ เพ่ิมข้ึน 

446.15 ล้านบาท คิดเป็น +189.9%  

➢ ยอดสะสมของกลุ่มบริษัท ต้ังแต่ปี 2564 – 2566 เรามียอดสะสมของกลุ่มบริษัท

เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี  โดยในปี 2566 มียอดสะสม 7,563 ล้านบาท (62% Recurring, 

38% Non-Recurring) ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีเราต้องการให้ มียอด Recurring 

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

2. MFEC Business Landscape ปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีของ MFEC แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี  

1) Holistic Cybersecurity 

➢ IT security 

➢ IT security hardware and implementation, consulting service, 

and monitoring 

2) Data Modernization & Intelligence 

➢ Data analytics 

➢ Data collection, data lake, database, data governance etc. 
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3) Cloud Native Technologies & Hybrid Infrastructure 

➢ Server box 

➢ Cloud infrastructure 

4) Enterprise Agility 

➢ Software and service to increase operational efficiency and 

effectiveness. 

➢ Robotic and automation 

5) Digital Transformation & AI Adoption 

➢ Implementing, managing, and operating IT systems 

• Gross Profit ในปี 2566 มีก าไรข้ันต้น จ านวน 962.8 ล้านบาท 

• Business Performance Results FY2023 เ ป้ า ห ม า ย ขอ ง  MFEC คื อ ก า ร ใ ช้

ประโยชน์จากความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีของเรา และการก้าวไปสู่รูปแบบธุรกิจท่ี

ย่ั ง ยื น  โ ด ยก า ร ส ร้ า ง  IP แ ล ะ ย้ า ย ธุ ร กิ จ จ า ก  One-Time Projects ไ ป สู่  

Recurring/Subscription  

• 5-Year Plan FY2023-FY2027 ต้ังแต่ปี 2566-2570 ระยะเวลา 5 ปีหลังจากน้ี เรา

ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะเติบโต 15% ต่อปี  

3. MFEC 2024 Strategy 

1) PURPOSE-BASED & CUSTOMER-ORIENTED  

• Cost-contained Solution เ ม่ือต้นทุนทางด้าน IT เพ่ิมข้ึน เราจะท าให้ลูกค้า

สามารถควบคุมต้นทุนธุรกิจให้เติบโตในสัดส่วนเดียวกับก าไรสุทธิของธุรกิจ 

• Artificial Intelligence บริษัทท่ีใช้ AI ต้นทุนจะถูกกว่าและมีความสามารถในการ

แข่งขันสูงกว่า 

• Digital Sustainability มองการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน 

2) INVESTMENTS FOR STRATEGY AND SYNERGY 

• ร่วมลงทุนในบริษัทท่ีเป็นพันธมิตร ในปี 2566 เราได้ลงทุนผ่านบริษัท ซินเนอร์ย่ี 

กรุ๊ป เวนเจอร์ส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ MFEC โดยลงทุน 2 บริษัท ดังน้ี 

o บริษัท เอ-โฮสต์ จ ากัด (A-Host) 

o บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จ ากัด (Secure D) 

• ลงทุนในธุรกิจโอเพนซอร์สเพ่ือเพ่ิมอัตราก าไร 

• ขยายฐานลูกค้าผ่านการท างานร่วมกันของกลุ่ม 

4. Corporate Governance การก ากับดูแลกิจการของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมส ร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการ

ประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) ประจ าปี 2566 บริษัทฯ ได้ รับการ
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ประเมินผล โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ ดีเลิศ เป็นปี

ท่ี 5 อย่างต่อเน่ือง 

5. Anti-Corruption Policy วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

คอร์รัปชัน โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรองต่ออายุ ตอกย ้า

ว่า MFEC เป็นองค์กรแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินธุรกิจท่ีสะอาดโปร่งใส มีความมุ่งม่ัน ยืนหยัด 

ต่อต้านทุจริต 

6. SET ESG Rating ในปี 2566 เป็นปีแรกท่ี MFEC ได้เข้าร่วมการประเมินความย่ังยืน ซ่ึง

บริษัทได้รับผลการประเมินความย่ังยืนในระดับ AA เป็นอีกหน่ึงบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เรามีความ

ต้ังใจในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยค านึงถึงความย่ังยืน 

ประธานท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเก่ียวกับผลการด าเนินงานปี 2566 ของบริษัท

หรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้เลขานุการสรุปมติ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 

วำระท่ี 3.  พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บัญชีก ำไรขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2566 

ประธานท่ีประชุม  รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ

บริษัท คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 บริษัท ส านักงานอีวาย 

จ ากัด เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดปรากฏในรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีได้เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

แล้ว เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2566 

ประธานท่ีประชุม   สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี ก าไร

ขาดทุน ของบริษัทหรือไม่  

  เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ  

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  บัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปี สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม  2566 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบ  และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   

ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,391,776 100.00 

2.ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 
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วำระท่ี 4.  พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2566 และงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2566  ตามท่ี

ได้น าเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระท่ี 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรร

เงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก  

 (1)  บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี  

 (2)  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย)  

 (3)  พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต 

 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2567 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2567 ให้

เสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)    โดยจ่ายจากผลก าไรสุทธิของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2566 ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20  โดยผู้ถือ

หุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลท่ีได้รับ 

 ท้ัง น้ี  บริษัทฯได้น า เสนอข้อมูล เป รียบเทียบการจ่ ายเ งินปันผลในปี  2562–2566  

ประกอบการพิจารณา โดยจะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 2 

พฤษภาคม 2567 และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2567 จึงเสนอให้

ท่ีประชุมพิจารณา 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสุทธิ

เพ่ือจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ  

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันท่ี 31ธันวาคม 

2566 เพ่ือจ่ายเงินปันผล โดยจะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 

2 พฤษภาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2567   ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

 การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,342,676 99.98 

2.ไม่เห็นด้วย 49,100 0.02 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 
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วำระท่ี 5. พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้ก าหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี

ทุกคร้ัง กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน

อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกรรมการ

จ านวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงในปีน้ีกรรมการ

ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย 

 1. นายอนันต์   ล้ีตระกูล  กรรมการอิสระ   

 2. นายสุชาติ   ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ 

 3. ศ.ดร.อุทัย   ตันละมัย  กรรมการอิสระ 

 4. นายมาซาคาซึ คาวามูระ  กรรมการบริษัท   

ซ่ึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ

เลือกต้ังกรรมการเป็นการล่วงหน้า ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2566 แต่

ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวม

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่นายอนันต์ ล้ีตระกูล, นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, ศ.ดร.อุทัย ตัน

ละมัย และนายมาซาคาซึ คาวามูระ) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผล

การปฏิบัติในปีท่ีผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการท้ัง 4 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

โดยได้ปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม

ประการใด รายละเอียดตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบการประชุมท่ีจัดส่ง  จึงเห็นควรเสนอให้

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 4 ท่าน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ประธานท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร  

 เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติเลือกต้ังเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม  1.   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 

  เลือกต้ังนายอนันต์ ล้ีตระกูล กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหน่ึง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

       จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,342,576 99.98 

2.ไม่เห็นด้วย 49,200 0.02 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 
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2.   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 

 เลือกต้ังนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระ

หน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,342,576 99.98 

2.ไม่เห็นด้วย 49,200 0.02 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 

 3.   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 

 เลือกต้ัง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหน่ึง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,391,676 100.00 

2.ไม่เห็นด้วย 100 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 

 4.    ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 

 เลือกต้ังนายมาซาคาซึ คาวามูระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการในอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,391,776 100.00 

2.ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 
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ส าหรับการก าหนดอ านาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22.   ซ่ึงก าหนดให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจกรรมการ ดังน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะ

ด าเนินการก าหนดอ านาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท 

วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรประจ ำปี 2567  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 2/2567 และท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2567 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณา

เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และ

พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  และสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ มีความเห็นว่า  

 เสนอปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 

4,300,000 บาท (โดยงดเว้นค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ

ชุดย่อยควบคู่) ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและค านึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เม่ือเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ใน

กลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงอัตราค่าตอบแทน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา (ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา) โดยมิได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทน

ให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย ซ่ึงเม่ือเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องมี

การประชุมหารือ ใช้เวลาในการพิจารณาเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวใน

อนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย การแข่งขันท่ี

รุนแรง  การปรับตัวของเทคโนโลยี  และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร 

 อัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2567 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. ค่าตอบแทน 

   -   ประธาน 

   -   กรรมการท่านอื่น 

บาท/ป ี

480,000        

360,000 

2. ค่าเบ้ียประชุม -ไม่มี- 

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี- 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรชดุย่อย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บรรษัทภิบำล และควำมยั่งยืน  

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. ค่าตอบแทน -ไม่มี- 

2. ค่าเบ้ียประชุม 

   คณะกรรมการตรวจสอบ   

    -    ประธาน 

บาท/คน/คร้ัง 

 

40,000 
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    -    กรรมการท่านอื่น 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความย่ังยืน /  

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

-    ประธาน 

    -    กรรมการท่านอื่น 

30,000 

 

 

30,000 

20,000 

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี- 

โดยสรุปอัตรำค่ำตอบแทนต่อปี 2567 

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 

3,000,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการซ่ึงเป็น

ตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ท้ัง 2 ท่าน ขอสละสิทธ์ิรับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ

ญ่ีปุ่น)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน 

รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความย่ังยืน (ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง) – 

ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง) – ประธานและกรรมการ

ท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี 

ท้ังน้ีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

ประธานท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร  

 เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติ ให้ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจ าปี 

2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็น

เงิน 3,000,000 บาทต่อปี  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน 

รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความย่ังยืน (ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง) – 

ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง) – ประธานและ

กรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  
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จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,391,776 100.00 

2.ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 

วำระท่ี 7.  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2567 

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ก าหนดให้ท่ี

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ทุกปี ท้ังน้ี การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี จะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  

 ในปี 2567 น้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและ

เห็นว่า ควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท้ัง 3 ท่านจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเช่นเดิม  โดยมีเหตุผลเน่ืองจาก : 

1. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ  

2. ปัจจุบันเป็นบริษัทสอบบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท TIS Inc. ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัท  อีกท้ังยังคงเป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีมีมาตรฐานสากล  และมีคุณสมบัติไม่

ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังน้ี 

รำยนำม            เลขท่ีใบอนุญำต       จ ำนวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

  1.นายกฤษดา  เลิศวนา 4958 4    ปี      และ/หรือ 

  2.นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 5313   4  ปี      และ/หรือ 

3.นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ         4501  1 ปี   

และเสนอเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2567 มากกว่าอัตรา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท้ังสิ้น 

1,500,000 บาท  ซ่ึงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากับ

ส านักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตรา

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมท่ีน าส่งมาแล้ว     

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร  

 เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งต้ัง  

   1. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ 

2. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313  และ/หรือ 

3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501    

 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567  และก าหนดค่าตอบแทนปีละ 1,500,000 บาท   

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นด้วย 262,391,776 100.00 

2.ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 262,391,776 100.00 

วำระท่ี 8 .  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

ประธานท่ีประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวาระน้ีก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพ่ิมเติม และเพ่ือให้

คณะกรรมการได้ช้ีแจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเร่ืองต่าง ๆ   โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ือง

อื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี ท้ังน้ีมีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ค าถามอื่นใดเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

ค าถามท่ี 1 คุณรักษิณา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นว่า 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายน าเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Hybrid (Physical และ 

E-AGM) เพ่ือเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการ

บริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับหนังสือเวียนของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง 

ขอความร่วมมือเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 ขอให้ท่านพิจารณา

ข้อเสนอ การจัดประชุมรูปแบบ Hybrid  

ค าตอบท่ี 1  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า จะรับไว้พิจารณา 

ค าถามท่ี 2 คุณชลธิชา เงินบ ารุง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงาน 56-1 One Report 

ประจ าปี 2566 ส่วนท่ี 4 MD&A หน้า 72 หัวข้อต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ รายงานว่า 

บริษัทมีก าไรข้ันต้นลดลงจากส่วนท่ีขายให้ BBIK เป็นจ านวน 77 ล้านบาท ก าไรส่วนท่ีหายไปน้ี

บริษัทมีแผนการชดเชยอย่างไร และคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ท่ีจะครอบคลุมส่วนท่ีหายไป

ท้ังหมด 

ค าตอบท่ี 2  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า จากท่ีได้รายงานไป

ข้างต้น ก าไรจากการโอนกิจการท้ังหมดของ บลูบิค วัลแคน (BBVC) ให้กับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) (BBIK) บริษัทได้น ามาลงทุนในกลยุทธ์ 3 ส่วน ได้แก่ Cost-contained 

Solution, Artificial Intelligence และ Digital Sustainability ซ่ึงเป็นแผนกลยุทธ์ในระยะ

ยาว จึงไม่ได้มีการหาก าไรสูงสุด (Maximum Profit) ในระยะสั้น  

ค าถามท่ี 3 คุณชลธิชา เงินบ ารุง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงาน 56-1 One Report 

ประจ าปี 2566 หน้า 195 หัวข้อส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ รายงานว่า

บริษัทในเครือมีผลขาดทุนหลายบริษัทเน่ืองจากสาเหตุใด และจะสามารถกลับมาท าก าไรในปี 

2567 ได้หรือไม่ 
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ค าตอบท่ี 3  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า การลงทุนในบริษัทย่อย 

เราลงทุนในหลายประเภท ประเภทท่ีหน่ึง การลงทุนเพ่ือสร้างผลก าไรและการเติบโต ซ่ึงต่อไปเรา

จะเน้นลงทุนในรูปแบบน้ีเป็นหลัก และประเภทท่ีสอง การลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ือศึกษาและ

ทดลองการท าธุรกิจแบบใหม่ๆ เป็นลักษณะท่ีมีการขาดทุนในช่วงแรกเป็นเร่ืองปกติของธุรกิจ 

ส าหรับบริษัทในเครือท่ีเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เม่ือถึงระยะเวลาหน่ึงจะมีการพูดคุยกับผู้บริหาร เพ่ือ

พิจารณาแผนธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ หากสามารถด าเนินการไปต่อได้ เราจะพิจารณาหา

นายทุนใหม่ให้กับบริษัทในเครือเหล่าน้ัน หรือบางบริษัทขาดทุนและไม่มีโอกาสท่ีจะท าก าไรได้อีก ก็

จะด าเนินการปิดกิจการน้ันๆ  

ประธานท่ีประชุม  กล่าวเพ่ิมเติมว่า เม่ือไม่มีค าถามเพ่ิมเติมอีก ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลาร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี โดยหากการจัดการประชุมในคร้ังน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด  ทางคณะกรรมการ

บริษัทและคณะท างานจะด าเนินการปรับปรุงส าหรับการประชุมในโอกาสถัดไป  

เลขานุการบริษัท กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ท่านผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประชุมผ่านสื่อ

อิ เ ล็กทรอนิกส์ ในค ร้ัง น้ี  สามารถส่ง ข้อ เสนอแนะและ ข้อ คิดเห็น ติชมมายังอี เม ล์  

secretary@mfec.co.th เ พ่ื อน า ไปป รับป รุง ในการจัดประ ชุม ใน โอกาสต่อ ไป และ

ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ ณ โอกาสน้ี  

 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าว

ปิดประชุมเม่ือเวลา 11.30 น.     

   

 

                                                                            -ศิริศักด์ิ  ถิรวัฒนางกูร- 

       ( นายศิริศักด์ิ  ถิรวัฒนางกูร )                    

          ประธานท่ีประชุม 
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